
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ประจ าเดือน มกราคม 2562 
วันที่  10 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
*************** 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายหมาก  สมนอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หมาก  สมนอก 
2 นายวรากร  เขียนนอก รองนายก อบต. วรากร  เขียนนอก 
3 นางสาวสาลินี  บุดดาวงค์ รองนายก อบต.  สาลินี  บุดดาวงค ์
4 นายกิตติ  กิ่งแก้ว เลขานุการนายก อบต. กิตติ  กิ่งแก้ว 
5 นายลิขิต  ประยูรสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง ลิขิต  ประยูรสิงห์ 
6 นางสุเนตร  ประยูรสิงห์ ผู้อ านวยการกองคลัง สุเนตร  ประยูรสิงห์ 
7 นางสาวพินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ 
8 นายสุทิน  พลเมืองดี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ลาพักผ่อน 
9 นางพิมพ์ณดา  พืชมาก  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ พิมพ์ณดา  พืชมาก  

10 นางกรรณิกา  สีสังข ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรณิกา  สีสังข ์
11 นายบุญชัย  ทองประไพ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ บุญชัย  ทองประไพ 
12 นางสาวนงค์ฤทธิ์  ดีสวน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นงค์ฤทธิ์  ดีสวน  
13 นางสาวสมพาน เสมาเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ สมพาน เสมาเพ็ชร 
14 นางสาวละออง  ทองนอก  นักวิชาการพัสดุช านาญการ ละออง  ทองนอก  
15 นางสาวสุกัญญา  จ้ายนอก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ สุกัญญา  จ้ายนอก 
16 นางกฤติยาภรณ์ สุขฑีฆะ  คร ู กฤติยาภรณ์ สุขฑีฆะ  
17 นางเนตรนรินทร์  นิธิวรรธนันท์ คร ู เนตรนรินทร์ นิธิวรรธนันท์ 
18 นางมิรันตี  คนชาญ คร ู มิรันตี  คนชาญ 
19 นางนันท์นภัส ปะมะคัง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  นันท์นภัส ปะมะคัง 
20 สิบเอกภีรนัทธ์ อินทร์แปลง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สิบเอกภีรนัทธ์ อินทร์แปลง 
21 จ่าเอกวีรชาติ  ชอบการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน จ่าเอกวีรชาติ  ชอบการ  
22 นางสาวยุวดี  ไพรเขียว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ยุวดี  ไพรเขียว 
23 นายทรงกรด มากข า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทรงกรด มากข า 
24 สิบเอกเจษฎา  ศรีศิลา  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน สิบเอกเจษฎา  ศรีศิลา  
25 นางอรณัฐฌา  บรรดาศักดิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อรณัฐฌา  บรรดาศักดิ์ 
26 นางอรพิมพ์  ชิณโคตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อรพิมพ์  ชิณโคตร 
27 นางสาวอรพิมพ์  สงนอก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรพิมพ์  สงนอก  
28 นายเหมือน  แก้วดอนรี พนักงานขับรถยนต์ เหมือน  แก้วดอนรี 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
29 นายอุดร ไพรเขียว นักการภารโรง อุดร ไพรเขียว 
30 นางสาววิจิตรา เสาร์ยงค์ ผู้ดูแลเด็ก วิจิตรา เสาร์ยงค์ 
31 นายสนั่น ธรรมจันทร์ คนงานทั่วไป สนั่น ธรรมจันทร์ 
32 นายธวัช สมคิด คนงานทั่วไป ธวัช สมคิด 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสุทิน พลเมืองดี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ (ลาพักผ่อน) 

เริ่มประชุม เวลา 09.50 น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายหมาก สมนอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ประธาน        
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก อบต. กล่าวเปิดประชุม วันนี้เป็นการประชุมประจ าเดือนมกราคม 2562 ก็เป็นประจ าทุก

เดือนที่ต้องมีการประชุม ในวันนี้ก็จะประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 
2562 การท างานโครงการ/กิจกรรม ขอให้เริ่มด าเนินการได้แล้ว อย่าให้ไปกระจุกตัว
ตอนท้ายปีงบประมาณ ส่วนเรื่องที่ได้รับแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อ าเภอสีดา ขอให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางพิมพ์ณดา พืชมาก จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอสีดา ประจ าเดือนมกราคม 2562 เมื่อวันที่  
(หัวหน้าส านักงานปลัดฯ) 3 มกราคม 2562 มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เน้นย้ าเรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือให้

ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้ 
 - สตง. ลงพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบการด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. เรื่อง OTOP นวัตวิถี 
   2. โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท 
   3. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ 
 - การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอสีดา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 

4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอสีดา ชั้น 2 
 - การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เน้นย้ าให้ระวังเรื่องการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ในพ้ืนที่ ว่ามีการหาเสียงในช่วงที่มีการจัดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ 



เช่น หลังจากเสร็จสิ้นการจัดโครงการ/กิจกรรม แล้วมีผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งมา
พูดคุยปราศรยัหาเสียงกับประชาชนที่มาร่วมโครงการ 

 - การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ส าหรับ
รอบของ อบต.โพนทอง ได้แก่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562 และในวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นรอบของ อบต.หนองตาดใหญ่ 
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 - การแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา ถือเป็นเครื่องแบบพระราชทาน มีข้อห้ามขณะที่
แต่งกายชุดจิตอาสา คือ ห้ามเสิร์ฟน้ า อาหาร ห้ามนั่งคุกเข่า ห้ามแต่งชุดจิตอาสาไป
งานเลี้ยง สถานที่อโคจร ห้ามถ่ายรูปด้วยกิริยาที่ไม่ส ารวม 

 - พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ วัดบ้าน
โนนประดู่ 

นายก อบต. ขอเสริมเรื่องการเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ หากอยู่ในพ้ืนที่เรา หรือ
หน่วยงานเราเป็นผู้รับผิดชอบ ขอให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย 

นางพิมพ์ณดา พืชมาก โครงการคัดแยกขยะ เน้นย้ าให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น คัดแยกขยะ 
(หัวหน้าส านักงานปลัดฯ) ที่สามารถน าไปขายได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการระชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมครั้ งที่แล้ว  30 เสียง  ไ ม่รับรอง – เสียง            

งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 3.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
นายวรากร เขียนนอก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ตามค าสั่งที่ได้แจกให้ทุกคนแล้ว  
(รองนายก อบต.) ก็ขอให้ท าหน้าที่ตามค าสั่งและท าตามท่ีพบเห็น หากมีหน้าที่ใดต้องท านอกเหนือจาก

ค าสั่งแล้วท าให้งานด าเนินไปได้ก็ขอให้ท า ไม่ใช่ยึดตามแค่เอกสารค าสั่งเท่านั้น แต่
เชื่อว่าทุกคนช่วยกันท าทุกอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถอยู่แล้ว  เพ่ือให้งานส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี การแต่งกาย ให้สวมชุดนักเรียน 

นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ ที่เสนอให้มีการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน เนื่องจากว่าเป็นงานวันเด็กก็เลยอยากให ้
(รองนายก อบต.) แต่งกายวัยเด็ก ขอความร่วมมือแต่งชุดนักเรียนประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น     

ขอความร่วมมือทุกคนแต่งกายตามที่ตกลงในที่ประชุม 
นายวรากร เขียนนอก หากท่านใดที่หาชุดนักเรียนไม่ได้จริง ๆ ก็ขอให้แต่งกายอย่างไรก็ได้ให้คล้ายกับเด็ก 
(รองนายก อบต.) มากที่สุด ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 



น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  
(ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ) ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ มากมายหลายซุ้ม 
 - การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - การประกวดร้องเพลงของเด็กนักเรียน 
 - ในการจัดซุ้มกิจกรรม มีการจัดแบ่งของรางวัลไปตามซุ้มต่าง ๆ 
 ในปีนี้แต่ละโรงเรียนไม่ได้น าเด็กเข้าร่วมโครงการ แต่จะมีเพียงเด็กที่มาท าการแสดง

บนเวที ส่วนนอกเหนือจากนี้หากเด็กจะมาร่วมงานก็ให้ผู้ปกครองพาเด็กมาร่วม
กิจกรรมเอง 

นางสาวละออง ทองนอก สอบถามซุ้มกิจกรรมหรือซุ้มอาหาร จะมีส่วนของพนักงานหรือไม่ หากมีก็ขอเสนอว่า 
(นักวิชาการพัสดุช านาญการ) ให้เป็นอาหารง่าย ๆ เช่น มันฝรั่งทอด และหากท่านใดจะช่วยสมทบทุน 
 
        /ในการจัดซื้อของในครั้งนี้....... 
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  ในการจัดซื้อของในครั้งนี้ ก็ขอให้น าส่งเงินที่นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ เพ่ือรวบรวม
เงินซื้อของต่อไป 

นายวรากร เขียนนอก ผู้บริหารสมทบทุนร่วมกับพนักงานด้วย 
(รองนายก อบต.) 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต. ขอเชิญเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
นางพิมพ์ณดา พืชมาก รายงานเงินฝากกลุ่มออมทรัพย์ อบต.โพนทอง 
(หัวหน้าส านักงานปลัดฯ) ท่านปลัดได้ถอนเงินฝาก จ านวน 7,000 บาท และมอบคืนให้เป็นเงินขวัญถุง จ านวน 

3,000 บาท 
 เงินฝาก จ านวน 11,741  บาท 
 กองการศึกษาฯ ยืมไปส ารองจ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 25,000 บาท 
 รวมเงินออมทั้งสิ้น 36,741 บาท 
นายบุญชัย ทองประไพ - ในเดือนนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่องค์การ 
(นักทรัพยากรบุคคลฯ) บริหารส่วนต าบลคูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จะย้ายมาด ารงต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง และมีการย้ายสับเปลี่ยน ระหว่างธุรการ ส านักงานปลัดฯ และธุรการ
กองการศึกษาฯ รวมทั้งการจ้างพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 



 - จากการเข้ารับการฝึกอบรมงานบุคคลแห่งชาติ ต่อไปทุกคนต้องเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลตนเอง ต้องท างานผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน ทุกคนควรต้องมี
เครื่องอ่านบัตรฯ 

 - การศึกษาดูงานฯ ต้องงดไว้ก่อน เนื่องจากติดช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

นายลิขิต ประยูรสิงห์ ขอปรึกษาเก่ียวกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ว่าจะด าเนินการโครงการใดก่อน 
นายวรากร เขียนนอก - ต้องดูงบประมาณก่อนว่าควรท าโครงการใด แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
(รองนายก อบต.) - ให้แต่ละกองดูแผนการด าเนินงานและด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
 - การย้ายที่ท างานของกองสวัสดิการฯ ไปอยู่ที่ป้อมต ารวจข้างที่จอดรถ ท่านนายก

จะตัดสินใจอย่างไร 
นายก อบต. เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และคาดว่าต่อไปคงต้องมีการตั้งงบประมาณเพ่ือ

ปรับปรุงการสร้างขยายต่อเติมอาคารส านักงาน 
นายวรากร เขียนนอก เนื่องจากเรามีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แต่การด าเนินโครงการด้านโครงสร้าง 
(รองนายก อบต.) พ้ืนฐานก็ใกล้จะครบถ้วนทุกหมู่บ้านแล้ว ต่อไปคงพอมีงบประมาณเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
นายก อบต. การท างานร่วมกัน ที่เน้นย้ าตลอดก็คือ การพูดจา ให้รักษาน้ าใจกัน พูดหยอกล้อ

พอประมาณ ส่วนเรื่องงาน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ว่าจะมีโครงการหรือกิจกรรมใด   
ก็ตาม ทุกคนก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ รักใคร่ สามัคคีกัน ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าห่วง หากงานใด 
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  มีปัญหา ให้ปรึกษาหัวหน้าหรือไม่ก็ปรึกษาผู้บริหารก็ได้ เพ่ือจะได้ช่วยกันหาทาง
แก้ไขปัญหาต่อไป การอยู่เวร ทุกคนก็คงปฏิบัติตามค าสั่ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดคิด   จะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง ขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือในทุกเรื่อง ไม่ว่า
จะเป็นงานของเราโดยตรง หรือกิจกรรมที่ทางอ าเภอสีดาจัดขึ้น ทุกคนก็เข้าร่วม
อย่างเต็มที่ ทุกอย่างก็ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อ
ไม่มี จึงขอปิดประชุม 

 ปิดประชุม เวลา 11.00 น.   

     

 (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

   (นางสาวยุวดี ไพรเขียว) 
       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



 
  (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นายลิขิต ประยูรสิงห์) 
  ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 


